



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่สอง)

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่สอง) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่สอง) (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกสรรทราบ ว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี ภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ แล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า ผู้ใดขาดคุณสมบัติจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันรับสมัคร และไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือหากได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่แต่งตั้งและส่งจ้างไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี จะดำเนินการรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจ้างพนักงานจ้างที่สรรหาและเลือกสรรได้ เมื่อ ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด มีมติเห็นชอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี จะมีหนังสือให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ต่อไป

อนึ่ง หากไม่มารายงานตัว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลค่านาดี จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในลำดับถัดไป

สำหรับผู้ที่มิข้อสงสัยและประสงค์จะขอทราบผลคะแนนในการสอบแข่งขันในแต่ละภาค นั้น  
ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเอง โดยให้ยื่นหนังสือต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพยอม สิงห์นาแพง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี  
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่สอง)  
ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่ สอบได้	หมายเลข ประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน ภาค ก (๑๐๐ คะแนน)	คะแนน ภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม สัมภาคณ์ (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม						
๑	๐๐๑	นางสาวสำเนียง ดวงเพชรแสง	๖๔	๖๔	๘๓	ผ่านการสรรหา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษาฯ						
๑	๐๐๑	นางสาวสายธาร ตาลอัมพร	๖๘	๖๒	๘๔	ผ่านการสรรหา

จำเอก

(สุขสมหวัง ภักดีการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี

(ลงชื่อ)

(นางพยอม ลิงห์นาแพง)

นายออกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี